



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๐๒๖

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ/  
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนา  
วิชาการ/ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้แจ้งผลคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีภาคปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำสำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ คน นั้น

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเพียง ๕ คน เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษารายนายจักรพันธ์ วิบูลย์มา ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๑.๖ ที่กำหนดไว้ว่า “รายวิชาใดที่กำหนดให้มีรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชาบังคับก่อนแล้วจึงจะลงทะเบียนรายวิชานั้นได้” ซึ่งในหลักสูตรได้กำหนดให้รายวิชา ขป ๒๔๑ มีนวิทยา เป็นวิชาบังคับก่อนของ รายวิชา ขป ๓๔๑ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ โดยจากการตรวจสอบปรากฏว่า นักศึกษาคนดังกล่าวได้สอบผ่านรายวิชา ขป ๓๔๑ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ เมื่อภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๒ แต่สอบผ่านรายวิชา ขป ๒๔๑ มีนวิทยา เมื่อภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ โดยระบบลงทะเบียนก็เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ และสำนักบริหารฯ ก็ได้หักทวงหรือแจ้งให้คณะฯ ทราบจนกระทั่งนักศึกษาได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว คณะฯ จึงได้ขอหารือไปยังสำนักบริหารฯ เพื่อทบทวนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้สอบถามไปยังอาจารย์ผู้สอนแล้วได้ข้อมูลว่า สาเหตุที่นักศึกษาได้รับเกรด F มีดังนี้

๑. เนื่องจากนักศึกษาทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เรียบร้อย จึงได้รับเกรด I โดยนักศึกษาอาจคาดหวังว่าหากได้รับเกรด I จะต้องผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าว แต่หลังจากได้รับเกรด I แล้ว นักศึกษาไม่ได้มาติดต่อเพื่อสอบแก้ตัวหรือส่งงานที่ได้รับมอบหมายแต่อย่างใดจนล่วงเลยเวลา จึงถูกปรับเป็นเกรด F โดยอัตโนมัติ

๒. นักศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียนแล้วว่า หากได้รับเกรด F ในรายวิชา ขป ๒๔๑ มีนวิทยา ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชา ขป ๓๔๑ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ ให้เป็นโมฆะ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

ต่อมารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้หารือกับที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาพ  
ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙  
ตุลาคม ๒๕๕๗ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ไม่ให้นักศึกษา  
สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑ ราย โดยประธานอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้เป็น  
แนวทางแก้ไขปัญหาคณะสำเร็จการศึกษานักศึกษาดังกล่าว เนื่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  
ครบถ้วนทุกรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา จึงเห็นควร  
ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาโดยอนุโลม

คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม  
๒๕๕๗ พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติให้นำเสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ๒  
แนวทาง ดังนี้

๑. แนวทางที่ ๑ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักศึกษา เห็นควรให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
เพื่อจะได้นำผลการศึกษาไปสมัครงานและประกอบอาชีพต่อไป

๒. แนวทางที่ ๒ เห็นควรให้ผลการเรียนรายวิชา ชป ๓๔๑ สรีรวิทยาสัตว์น้ำ ในภาค  
เรียนที่ ๑/๒๕๕๒ เป็นโมฆะ แล้วให้ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวใหม่ ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ แต่ทั้งนี้  
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการศึกษา อาจส่งผลให้ไม่สามารถสำเร็จ  
การศึกษาได้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔  
มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในแนวทางที่ ๑ คือ ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และให้นำเสนอ  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ และสภา  
มหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

๒. เนื่องจากสำนักงานบริหารฯ ได้ตรวจสอบระบบการลงทะเบียนเรียนแล้ว  
พบว่าปัญหาเกิดจาก server และโปรแกรม ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบให้ผู้อำนวยการสำนักบริหาร  
และพัฒนาวิชาการประสานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบฯ และประสานกับ  
กองแผนงานเพื่อนำเรื่องเสนอคณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย  
พิจารณาจัดสรรแหล่งงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป

๓. หากมีการปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป คณะกรรมการประจำหลักสูตรควรพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไข วิชาบังคับก่อนให้บังคับเฉพาะวิชาที่มีความจำเป็นจริง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาที่ตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาได้ตามกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Dim'

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ